

Số: 327-BC/TĐ

BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Thực hiện công văn số 18/TNTH của Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn về việc báo cáo Sơ kết thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo sơ kết chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre” với các nội dung như sau:

1/- Công tác triển khai, chỉ đạo, tổ chức chương trình:

- Thực hiện kế hoạch số 34-KH/TWĐTN ngày 30/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, giai đoạn 2008 -2012; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bến Tre xây dựng kế hoạch phối hợp số 32-KHLT/TĐ –SGD – ĐPTTH ngày 21/10/2008 về việc triển khai, tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre” giai đoạn 2008 -2012 đến các cơ sở Đoàn, Đội trong tỉnh; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Ban điều hành chương trình do Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng ban, Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó ban; Đài Phát thanh truyền hình, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Hội khuyến học tỉnh làm thành viên.

- Năm học 2009 – 2010, trên cơ sở hướng dẫn số 29-HD/TWĐTN ngày 28/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn và triển khai kế hoạch số 184 –KH/TĐ ngày 28/10/2009 và kế hoạch số 212-KH/TĐ ngày 02/02/2010 về việc tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Nhìn chung, chương trình được triển khai sâu rộng tới các cơ sở Đoàn, Đội và hướng đến là một nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi Đoàn, chi Đội, góp phần giáo dục lý tưởng sống, xây dựng hoài bão, ước mơ, cổ vũ học sinh, sinh viên quyết tâm vươn lên trong học tập, rèn luyện và lập thân lập nghiệp. Đa số các cơ sở Đoàn, Đội đều tổ chức thực hiện Chương trình hiệu quả, thiết thực, không hình thức, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và nhu cầu của thanh niên, học sinh, sinh viên.

2/- Kết quả tổ chức Chương trình tại tỉnh và các cơ sở Đoàn – Đội.

+ Ngày 20/11/2008, Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Bến Tre” được diễn ra đồng loạt tại 05 điểm trường THCS trong tỉnh (Vĩnh Bình – Chợ

20

Lách, Tân Thạch –Châu Thành, Thị trấn 1 – Mỏ Cày, Định Hòa – Bình Đại, Vĩnh Phúc – Thị xã), trong đó, chọn trường THCS Vĩnh Phúc làm điểm truyền hình trực tiếp; ngày 28/11/2008, chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre*”, được tổ chức điểm tại trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bình Đại và được tổ chức đồng loạt tại 08 điểm trường THPT trong tỉnh; chương trình mang ý nghĩa động viên rất lớn đối với các em học sinh khối trung học phổ thông, thông qua phóng sự “*Hành trình tìm những ước mơ đẹp*” về các nhân vật của chương trình và đoạn Video Clip về những ước mơ và dự định của các em trong tương lai đã tạo nên một không khí sinh động, hấp dẫn cho chương trình.

+ Ngày 20/11/2009, Chương trình được tổ chức đồng loạt 03 điểm trường THCS của các huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc.

+ Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với ngân hàng SCB tổ chức trao học bổng “*SCB – Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam*” năm 2009 và triển khai kế hoạch tổ chức năm 2010.

+ Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Viễn Thông Bến Tre, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bến Tre định kỳ hàng tháng tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “*Thắp sáng ước mơ*” và trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; nhân ngày 20/11, 26/3, 15/5 cấp tỉnh và các cơ sở trường học tổ chức đồng loạt ngày hội “*Thắp sáng ước mơ*” và đặc biệt là tổ chức ngày hội gắn với kỷ niệm các hoạt động 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (*cấp tỉnh tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp, các trường Cao đẳng, Trung cấp tổ chức lồng ghép vào nội dung chương trình kỷ niệm ngày 9/1*). Ngoài việc tổ chức “*Thắp sáng ước mơ*” cho các đối tượng trong trường học, Tỉnh Đoàn còn tổ chức “*Thắp sáng ước mơ*” cho các đối tượng là cán bộ công chức, công nhân lao động và sắp tới sẽ tổ chức “*Thắp sáng ước mơ*” cho đối tượng thanh niên chậm tiến.

Kết quả:

+ Cấp tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp: 09 chương trình; trao 83 suất học bổng với tổng trị giá 124 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh tổ chức chương trình không truyền hình trực tiếp: 10 chương trình; trao 50 suất học bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng.

+ Cấp huyện, thành phố, Đoàn trường học trực thuộc tổ chức: 404 chương trình; trao 3.762 suất học bổng, học phẩm với tổng trị giá 3.278.308.000 đồng.

+ Hơn 70 % trường học trong tỉnh đã tổ chức chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre*”, “*Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Bến Tre*”.

3/- Kết quả tổ chức tham gia cuộc thi viết “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” trên mạng <http://www.thapsanguocmo.cyworld.vn>.

76

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức phát động học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi thiết kế và viết Blog với chủ đề “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trên mạng cộng đồng nhưng kết quả tham gia còn hạn chế.

4/- Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm:

*** Mặt được:**

- Nhìn chung, các Chương trình đã diễn ra thành công, đạt được mục đích, yêu cầu, ý nghĩa đề ra; tạo nên một dấu ấn tốt đối với đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, học sinh. Đặc biệt, ý kiến của đại biểu và học sinh tham dự cho rằng đây là chương trình ý nghĩa và cần tiếp tục tổ chức rộng khắp hơn nữa.

- Chương trình đã được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Sở Giáo dục và Đào tạo và Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre cùng với sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy các cấp, Ban Giám hiệu các trường, chương trình được tổ chức đúng theo sự chỉ đạo của Tỉnh Đoàn và Trung ương Đoàn.

* **Hạn chế:** Một số Chương trình “Thắp sáng ước mơ” ở cơ sở chưa đi vào chiều sâu, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra; một số cơ sở chưa thành lập “Câu lạc bộ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre” và xây dựng được nguồn quỹ “Thắp sáng ước mơ”.

* **Bài học kinh nghiệm:** Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình “Thắp sáng ước mơ” để chương trình được đi vào chiều sâu hơn; cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, sự đồng tình, tham gia ủng hộ của các mạnh thường quân, các diễn giả và toàn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng quỹ “Thắp sáng ước mơ”.

***Nơi nhận:**

- Ban TNTH - TW Đoàn;
- BTV Tỉnh Đoàn;
- Lưu VT; Ban TTN-TH

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Thị Thúy Phương